



## ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่อง เจตนารมณ์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในจังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด ขอประกาศเจตนารมณ์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองและดูแลจากรัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบัติ สร้างความตระหนักถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศตามหลักสากลอย่างยั่งยืน ดังนั้น จึงให้ทุกภาคส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ดถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. ให้ความเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน อย่างเท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลเนื่องจากความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีมวล การศึกษา สถานะทางสังคม หรือเรื่องอื่นใด

๒. ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน แก่บุคลากรประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบ

๓. พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพของประชาชน ยึดมั่นในกฎหมาย หลักนิติธรรม หลักการสิทธิมนุษยชน และการแสดงออกที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเชิงนโยบายที่กระทบต่อหลักสิทธิมนุษยชน ที่อยู่อาศัย ทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษา เศรษฐกิจ ข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ การขนส่ง โดยคำนึงถึงความแตกต่างของบุคคล เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน

๔. จัดให้มีกลไก เครื่องมือ หรือช่องทางอำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการ กลุ่มเปราะบาง อาทิ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ แรงงานต่างด้าว ฯลฯ รับรู้สิทธิ และสามารถเข้าถึงการบริการของหน่วยงานได้โดยสะดวก เช่น เว็บไซต์เพื่อคนพิการทางสายตา แอปพลิเคชันสำหรับคนพิการ สื่อสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และบุคคลต่างชาติ รวมถึงจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการเพื่อจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายได้อย่างเสมอภาค และเท่าเทียม

๕. จัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ช่วยเหลือ เยียวยา และคุ้มครองสิทธิสำหรับประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างเหมาะสม และมีกลไก การตรวจตรา หรือเครื่องมือในการเฝ้าระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชนขององค์กร เช่น การเฝ้าระวังไม่ให้มีโอกาสเกิดการล่วงละเมิดทางเพศในสถานที่ทำงาน ครอบครัวย เป็นต้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายทรงพล ใจกริ่ม)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด